

## บทความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปฯ (๘)

### เรื่อง “พม. ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย”

เรียบเรียงโดย ชลธิศสา อองอาจ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือที่เรียกตัวย่อว่า พม. เป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยกำหนดแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ภายใต้ชื่อว่า “พม. ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย”

จากปัญหาความขัดแย้งในสังคมอันเกิดจากความเหลื่อมล้ำ/ไม่เท่าเทียมกัน การเข้าถึงบริการและโอกาส การคุ้มครองสิทธิ ความยากจน คอร์รัปชัน และอีกหลายสาเหตุนำมาซึ่งการไม่เข้าใจกันในสังคม เกิดการแตกแยก ไม่สามัคคีกัน จนเป็นปัญหาเรื้อรังและยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหน่วยงานที่ได้ใกล้ชิดชิดประชาชน จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดของประเทศ

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “พม. ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย” มีแนวทางสำคัญเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในสังคมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายและกลไกในด้านองค์ความรู้ทรัพยากรในการบริหารบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายที่เอื้อต่อการสร้างความเป็นธรรมและธรรมาภิบาลในสังคม ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการสื่อสารทางสังคมอย่างต่อเนื่อง และในแต่ละแนวทางจะมีการกำหนดมาตรการการดำเนินงานตั้งแต่ระยะเร่งด่วน ปานกลาง และระยะยาว ทั้งนี้มีระยะเวลาการดำเนินงานเป็นเวลา ๒ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘

เป้าหมายของแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย ประกอบด้วย การป้องกันและจัดการความขัดแย้ง สร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างสำนึกพลเมืองและความรักความสามัคคี ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สังคมไทย โดยเป้าหมายดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ที่ว่า”สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน”

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ภายใต้ยุทธศาสตร์ พม. ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทยให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น จำเป็นจะต้องมีแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนระยะเร่งด่วน อาทิ ”พลังสตรีพลังครอบครัว: ร่วมสร้างสุขสู่สังคม” โครงการสร้างรอยยิ้ม ศรีทธา สามัคคี คืบความสุขสู่สังคมไทย” ที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยออบอวลไปด้วยความรัก ความสามัคคี ลืมความขัดแย้งในอดีตได้อย่างหมดสิ้น

-----